
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

แก้ปัญหายาเสพติด 
    การบำบัดยาเสพติด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)  เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ) 
     - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ กล่าวถึง การลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ที่มีผลการจับกุมยาเสพติดมากเป็นท่ีอันดับ 2 ของประเทศ 
ของพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ว่า ภายในสิ้นเดือน ก.ย. 67 จะทำให้จ.ร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติด ถ้าทำได้และเป็น
พื้นที่สีขาวจริง ก็จะไปทำจังหวัดอื่น ๆ  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ สกู๊ปพิเศษ 
     - สสส. จัดเวทีสานพลังชุมชนล้อมรักษ์ พื ้นที่เป็นฐานปชช. เป็นศูนย์กลาง ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนทั่วประเทศ และถอดบทเรียน ผสานจุดแข็งของ 6 พื้นที่ภูมิภาค นำมาสู่การ  
บูรณาการทำงานร่วมกัน ขยายประเด็นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทั่วประเทศอย่างยั่งยืน โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
รมว.สธ. ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 กล่าวว่า การสานพลังทั้ง 3 
หน่วยงานเป็นศูนย์กลางในการร่วมกัน เก่งคิด เก่งทำ เก่งประสาน สามารถติดตามผลได้อย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการทำงานที่
ดึงศักยภาพของบุคลากรที่แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง เปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทตัดสินใจร่วมกับกลไกการ
ทำงานของภาครัฐ ซึ่งแนวทางการให้คนเป็นศูนย์กลางตามกระบวนการของ พชอ. ถือว่ามาถูกทาง สำหรับพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ เป็น
พื้นที่ท่ีต้องให้ความสำคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้จริงจัง เนื่องจากมีประชากรจำนวนมาก   
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก. รายงานพิเศษ 
     - รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน สานต่อนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย บำบัดผู้ติดยา
เสพติดอย่างทั่วถึง นำการบำบัดทางจิตวิทยาที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการกลับไปใช้ยาเสพติดอกีครั้ง 
ทำให้ผู้ป่วยกลายเป็นผู้สร้างโอกาส สร้างรายได้แก่ครอบครัวอย่างมั่นคง คืนชีวิตผู้ป่วยกลับคืนสู่ครอบครัว หากไม่อยากให้
นโยบายปราบปรามยาเสพติด เป็นเพียงแค่คำขวัญ ถึงเวลาที ่ทุ กฝ่ายต้องร่วมเปลี ่ยนแปลงประเทศไทยให้ปราศจาก 
ยาเสพติด เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่สดใส ให้ทุกพื้นที่เป็นพ้ืนท่ีสีขาว ปราศจากยาเสพติดอย่างแท้จริง 
     กัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live) 
     -นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความ  ว่า คาดวันศุกร์
ที่ 5 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดนำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเห็นชอบ เสนอแนะต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ช่อดอกกัญชา และช่อดอกกัญชง กลับไปเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 ต่อไป 

 

เศรษฐกิจสุขภาพ 
     มหกรรมสุมนไพรแห่งชาติคร้ังท่ี 21  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์) 
     - นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางด้าน
การแพทย์และสุขภาพ (Medical and Wellness Hub) เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในฐานะสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ 
สนับสนุนให้การผลิตยาได้มาตรฐานระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก พร้อมส่งเสริมงานมหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติ ครั้งท่ี 21 ภายใต้แนวคิด นวดไทย สปาไทย สมุนไพรไทยสู่เวทีโลก ระหว่างวันท่ี 3 - 7 ก.ค. ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี 
โดยเชื่อมั่นศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมยาของไทย รวมทั้งผลักดันขับเคลื่อน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล 

 

ประจำวันที่ 
1 กรกฎาคม 2567 
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     - ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งท่ี 21 เป็น
งานแฟร์สมุนไพรอันดับหนึ่งของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้ร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพจากหลากหลายหน่วยงานดา้น
สุขภาพ และสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มาให้บริการ รวมถึงบูธกิจกรรมของอภัยภูเบศร ชวนเรียนรู้สู้เบาหวาน รณรงค์ให้
ประชาชนเข้าใจอันตรายจากการบริโภคน้ำตาล แนะนำสมุนไพรพื้นบ้านตำรับอาหารต้านเบาหวานที่ทำเองได้ และรวบรวม
องค์ความรู้สมุนไพรช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ดูแลหลอดเลือดให้แข็งแรงด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผน
ไทยอย่างเป็นองค์รวม 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

พ.ร.บ.อสม. 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, chieffocus, แนวหน้า, theagendathai, headtopics,กท.ธุรกิจ, 
newtv, ไทยรัฐ, Hfocus) 
     -  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.อสม. ทางเว็บไซต์กรม 
สบส. และเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย ตั้งแต่วันท่ี 27 มิ.ย.67 ว่า ขณะนี้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
รวมกว่า 77,080 ราย โดยเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.อสม. 68,505 ราย พร้อมเชิญชวนให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้ได้มากที่สุด
เนื่องจาก อสม.ทั่วประเทศมีกว่า 1 ล้านคน เพื่อนำไปกำหนดเครื่องมือในการทำงานและความก้าวหน้าของ อสม. ซึ่งมีบทบาท
สำคัญในการช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็น เป็นเวลา 15 วัน สิ้นสุดวันที่ 11 ก.ค. 
จากนั้นจะนำความคิดเห็นทั้งหมดมาพิจารณาปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.อสม. ก่อนจะเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ และส่งต่อให้
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป  

 

การจัดกิจกรรมเตะบอลกระชับมิตร 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, aec-tv-online1) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเตะบอลกระชับมิตรร่วมกับคณะทีมผู้บริหาร สธ. รวมถึง นพ.
สสจ. ทั้งห้าจังหวัด และชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยเขตสุขภาพที่ 2 ที่สนามทุ่งทะเลหลวง จ.สุโขทัย โดยมี ผวจ.และ
คณะฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้บริหารและบุคลากร อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อน
กลไกการทำงานเพื่อประชาชนสุขภาพดีต่อไป  

 

โรคมะเร็งปอด 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน 
     - พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ นพ.ทรงคุณวุฒิ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กล่าวในงาน Thailand Healthcare 
2024 ว่า ความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเป็นโรคมะเร็งปอด ทำให้มีแนวโน้มของผู้ป่วย
เพิ่มมากข้ึนและค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ผู้สูงอายุ 50 - 60 ปีขึ้นไป รวมถึงปัญหาฝุ่นมีผลต่อการกำเริบของโรคที่เกี่ยวกับ
ปอดอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคปอดอยู่แล้วจะมีอาการและเปอร์ เซ็นต์ที่มากขึ้น แนะนำให้ป้องกัน โดยหลีกเลี่ยง
พื้นที่ที่มีฝุ่นหนาแน่น สวมแมสก์ ซึ่งที่ดีที่สุดคือ N95 หลีกเลี่ยงควันหรือการสูบบุหรี่ เสริมสร้างให้ปอดแข็งแรง ร่วมกับการ
ออกกำลังกาย ทำให้มีภูมิคุ้มกันร่างกายท่ีดีมากข้ึน  

 

งาน Thailand Healthcare 2024 
    สื่อที่นำเสนอ :   เว็บไซต์ (มติชน ) 
    -  บรรยากาศในวันสุดท้าย งาน Thailand Healthcare 2024 ที่ สามย่านมิตรทาวน์  มีผู้เข้าร่วมอย่างคึกคัก มีการจัด
กิจกรรม 'เกษียณสโมสร Charity' นำรายได้จากกิจกรรม 'ชาริตี้ สอยดาวสุขใจ' อันเป็นอีกไฮไลต์สำคัญของงาน นำมอบรายได้
ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้แก่ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพของคนไทย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อนำไปต่อยอดในการดูแ ล
สุขภาพประชาชนในมิติต่างๆ   โดยมี นายสุรพล พิทยาสกุล ที่ปรึกษา บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบแด่ 
พญ.ปวีณ์พร นิศารัตน์  จักษุแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน และ พญ.ยุวพร ตั้งสีฟ้า จักษุแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านต้อ 
ตัวแทนจากโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เป็นผู้รับมอบ 
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บัตรทอง 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus) 
     - สปสช. จัดการประชุมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ประจำปี 2567 แบ่งการสรุปเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และ อปท. อาทิ เสนอให้มีเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ, จัดระบบออกใบส่งตัว, ทบทวนรูปแบบการจ่ายนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ฯ เป็นระบบการ
จ่ายแบบปลายเปิดแทน, การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิทธิของคนทุกคนไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะกลุ่มเสี่ยง , มีคลินิกเยาวชน
เฉพาะ, มีห้องน้ำสำหรับผู้ที ่มีความหลากหลายทางเพศในหน่วยบริการและ รร. , ให้สสอ.เป็นผู้กำกับดูแลติดตามการ
ดำเนินการกองทุน กปท., รวมถึงการถ่ายโอนรพ.สต. ไปสู่ อบจ. ควรมีกองสาธารณสุขให้ครบทุกแห่ง และ สปสช. ควรมี
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพฯ ที่จัดสรรให้ รพ.สต. โดยเฉพาะ รวมทั้งควรมีนโยบายระดับประเทศส่งเสริมให้เกิดศูนย์ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และให้ยกเลิกการยืนยันตัวตนบัตรประชาชนใบเดียวฯ เนื่องจากปชช.บางคนทำไม่ได้ 
จึงเกิดปัญหาในการรับบริการ ทั้งนี้ สปสช. จะรวบรวมข้อคิดเห็นนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติต่อไป 
      สื่อที่นำเสนอ : เพจ สมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป 
      - โพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ theactive ประเด็น กทม. ตั้งเป้ารักษาทุกที่ สิ้นปี 67 เล็งสร้าง รพ. เพิ่มรองรับส่งตัวผู้ป่วยเนื้อหา
ระบุ รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. เผยถึงนโยบายบตัรประชาชนใบเดียวรักษาทุกท่ี ในส่วนของรพ.สังกัด กทม. ที่ต้อง
ชะลอก่อน เพราะ กทม. มีเรื่องความซับซ้อนของระบบบริการที่มากกว่าที่อ่ืน ถ้าประกาศรักษาทุกที่เหมือน สธ.จะทำใหร้ะบบ
สุขภาพ กทม. รวน ทางเพจฯ แสดงความเห็นว่า ไม่เคยไดย้ินประโยคนี้จากสธ. กทม.ห่วงภาระงานบุคลากรมาก ไมไ่ด้มาตรฐาน
วิชาชีพ ถ้ารักษาทุกท่ี ระบบสุขภาพ รวนหมด คนไขเ้สียผลประโยชน ์

 

การเพ่ิมสิทธิ์ประโยชน์แก่ผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ 
     - ช่วงปลายปี 2566 สปสช. ได้นำนโยบายการเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์แก่ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) เข้าสู่การ
พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุฮอร์โมนสำหรบักลุ่ม LGBTQ+ ในชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แต่
ประเทศไทยยังมีข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับบริการสุขภาพของกลุ่มความหลากหลายทางเพศไม่มากนัก สวรส. จึงได้
สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการแพทย์ในการดแูล
สุขภาวะของบุคคลข้ามเพศ เพื่อศึกษาสถานการณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพในด้านข้อมูลการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศ สุขภาพจิต 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของบุคคลข้ามเพศใน
ประเทศไทย 9 ข้อ และจะศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการหาค่าและปริมาณฮอร์โมนที่เหมาะสมต่อบุคคลข้ามเพศชาวไทย รวมถึง
วิธีการรับฮอร์โมน เพื่อนำไปพัฒนาเป็นคู่มือการรับฮอร์โมนของบุคคลข้ามเพศชาวไทย ที่จะนำเสนอเป็นสิทธิประโยชน์ใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งควรมีการกำกับติดตามผลข้างเคียง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังการใช้ฮอร์โมนด้วย 

 

การขนย้ายกากแคดเมียม 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, thaipbs) 
     - สสจ.สมุทรสาคร บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบสถานท่ีซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่เก็บกากแคคเมียม เพื่อ
ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์สร้างความปลอดภัยต่อประชาชน หลังจากรถบรรทุกขนย้ายกากแคดเมียมชุดสุดท้าย
น้ำหนักรวม 25 ตัน ออกเดินทางไปยังสถานท่ีฝังกลบกากแคดเมียมที่จ.ตาก  

 

นักวิจัย พบหลักฐาน ด่ืมน้ำจากขวดพลาสติก "เสี่ยงเบาหวาน" สูง 
  สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, amarintv) 
     -รายงานจากการศึกษาใหม่พบหลักฐานโดยตรงที่เชื่อมโยงส่วนประกอบทางเคมีหลักของขวดพลาสติก กับความเสี่ยงที่
สูงขึ้นของ  โรคเบาหวานประเภท 2  โดยการศึกษาท่ีตีพิมพ์ใน Journal of Diabetes พบว่า สารเคมี Bisphenol A (BPA) ที่
ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงขวดน้ำพลาสติก สามารถลดความไวต่อฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งควบคุมการ
เผาผลาญน้ำตาลในร่างกายได้    ผลการวิจัยที ่จะนำเสนอในการประชุมทางวิทยาศาสตร์ของ American Diabetes 
Association ปี 2024 เรียกร้องให้สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา  (EPA)  พิจารณาขีดจำกัดความปลอดภัย
สำหรับการสัมผัสกับ BPA ในขวดและภาชนะบรรจุอาหารอีกครั้ง เนื่องจากอาจรบกวนฮอร์โมนในมนุษย์ได้   อย่างไรก็ตาม 
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ขวดพลาสติกแพร่หลายทั่วโลกเนื่องจากความสะดวก แต่การวิจัยที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ
ของส่วนประกอบทางเคมี ดังนั้น การลดการสัมผัสกับ BPA โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การใช้ขวดสแตนเลสหรือแก้ว และ
กระป๋องที่ปราศจาก BPA สามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานได้ 
เปิด10เมืองน่าอยู่2024 เวียนนา ออสเตรียแชมป์ 
       สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ  ) 
       -รายงาน EIU Global Liveability Index for 2024 ซึ่งเป็นการจัดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุด173 แห่งทั่วโลก โดยใช้ 30 
ตัวชี้วัดใน 5 หมวดด้วยกัน ได้แก่ ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต ระบบสาธารณสุข วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การศึกษา 
และโครงสร้างพื้นฐาน ยกให้กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ครองแชม์ ได้คะแนนยอดเยี่ยมเกือบทุกด้าน สำหรับในกลุ่ม
ประเทศเอเชีย-แปซิฟิกนั้น "สิงคโปร์" เป็นเพียงเมืองเดียวที่ติดอันดับท็อป 10 เมืองน่าอยู่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งมีเมืองจาก 4 
ประเทศเท่านั้นคือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ โดยอยู่ในอันดับ 10 ของเอเชีย และอันดับ 26 ของโลก  ขณะที่ 
"กรุงเทพฯ" และ "เชียงใหม่" ของไทยพบว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ในระดับกลางๆ ของการจัดอันดับ 173 เมืองทั่วโลกในครั้งนี้ โดย
มีคะแนนอยู่ท่ีช่วงระหว่าง 60-80 คะแนน จากท้ังหมด 100 คะแนนเต็ม 

 

 


